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Innleiðing stafræns skipulags

• Löngu tímabært

• Fjölmörg tækifæri fyrir bæði ríki og sveitarfélög 

• En…. sporin hræða þegar kemur að innleiðingu 
ríkisstofnana á nýjum kerfum



Sporin hræða 

Rafrænt gagnasafn Mannvirkjastofnunar

• Kerfið ekki tilbúið þegar það fór í loftið

• Hönnun og útfærsla án mikils samráðs við notendur

• Hagsmunir MVS ofar hagsmunum annarra notenda

• Samskiptaleysi og skortur á leiðbeiningum

• Óljós tilgangur og tvískráning

• Rúmir 10 mánuðir síðan kerfið var sett í loftið og 
mikil óreiða einkennir stöðuna í dag



Stafrænt skipulag – fyrir hvern?

• Starfsfólk sveitarfélaga sem vinnur að skipulagsmálum?

• Skipulagsráðgjafa sem vinna fyrir/með sveitarfélögum?

• Kjörna fulltrúa?

• Ríkið / Ríkisstofnanir?

• Almenning?…aðra hagsmunaaðila?



Tækifæri með stafrænu skipulagi

• Bætt aðgengi að samþykktri stefnumörkun um 
landnotkun

• Möguleiki á að einfalda gögn sem oft á tíðum eru 
óþarflega flókin

• Birting og miðlun gagna á gagnvirkan og lifandi hátt 
en ekki bara sem „dauð“ innskönnuð gögn



Tækifæri frh.

• Breytt verklag við gerð skipulags

• Samræming í framsetningu skipulags

• Einfaldar söfnun upplýsinga um landnotkun sem 
nýtist bæði ríki og sveitarfélögum
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